

Vietcombank tiếp tục dẫn đầu nhóm 10 ngân hàng sáng tạo, kinh doanh hiệu quả

15:15 04/07/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tiếp tục được bình chọn dẫn đầu топ 10 ngân hàng sáng tạo, kinh doanh hiệu quả năm 2024 và xếp thứ 3 trong danh sách VIE50.

Năm 2024 là năm thứ hai liên tiếp, danh sách nhóm 50 doanh nghiệp sáng tạo và kinh doanh hiệu quả Việt Nam 2024 (VIE50) và nhóm 10 doanh nghiệp sáng tạo và kinh doanh hiệu quả Việt Nam 2024 được công bố và vinh danh dựa trên kết quả nghiên cứu của Viet Research.

Trong danh sách trên, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tiếp tục được bình chọn dẫn đầu nhóm 10 ngân hàng sáng tạo, kinh doanh hiệu quả năm 2024 và xếp thứ 3 trong danh sách VIE50.



Đại diện Vietcombank nhận giải thưởng ngân hàng sáng tạo và kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm 2024 do ban tổ chức trao tặng.

Các doanh nghiệp được vinh danh là những đơn vị đã ứng dụng sáng tạo, đổi mới và cách tân trong mô hình hoạt động, thiết kế sản phẩm dịch vụ, tư duy quản trị, cách thức tổ chức và triển khai công việc, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo lập vị thế trên thị trường và đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung.

Trong những năm gần đây, các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, sáng kiến cải tiến, đổi mới sáng tạo tại Vietcombank đã có sự phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực cho sự lớn mạnh của ngân hàng.

Hàng loạt các sản phẩm, dịch vụ mới đã được Vietcombank cung ứng cho khách hàng như VCB Digibank, VCB DigiBiz, VCB CashUp..., được thị trường đón nhận tích cực. Đổi mới sáng tạo đã trở thành động lực, mang lại những kết quả đột phá cho hoạt động của Vietcombank, khẳng định vị thế ngân hàng số 1 tại Việt Nam với chất lượng và hiệu quả vượt trội.

Năm 2023, Vietcombank cũng đã lọt vào nhóm 20 doanh nghiệp có chỉ số phát triển bền vững (VNSI) tốt nhất thị trường chứng khoán năm 2023.

Với định hướng đến năm 2030 giữ vững vị trí số 1 tại Việt Nam, đứng trong 200 tập đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất thế giới, 700 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất toàn cầu và đóng góp lớn vào sự phát triển bền vững của Việt Nam, Vietcombank đặt mục tiêu dẫn đầu về quản trị môi trường, xã hội và doanh nghiệp (ESG) thông qua Hệ thống Quản lý Môi trường Xã hội (ESMS) và Hệ thống Quản lý rủi ro Môi trường Xã hội theo định hướng các Chỉ số Phát triển bền vững tại Việt Nam của Bộ tiêu chuẩn VNSI, từng bước hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững về Môi trường Quản trị Xã hội (ESG) theo các chuẩn mực quốc tế GRI, TCFD.

Bảo Châu

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/vietcombank-tiep-tuc-dan-dau-top-10-ngan-hang-sang-tao-kinh-doanh-hieu-qua>